



17 - 19 กันยายน 2558 หน้า 5

## ชาวสวนพะยายยางจีนเอง เจอ 5 เสือตัดไม้ต้องกอบกู้กลับ

ชาวสวนไม่พึ่งพ่อค้า ดันหอบยางไปรีขายส่งออกที่จีนเอง ผงะทำเทียบเรือสต็อกยางเทียบเติมโกดังทั้งเจ 5 เสือบียกยางไทยไปขายดัมพ์ราคาแข่งไม่ไหว วันสหกรณ์ขาดทุนด้าน "ธีระชัย" บอร์ดยาง เผยสิ้นเดือนนี้ 5 ตัวแทนเกษตรกร ครบองค์ประชุมพร้อมขับเคลื่อน กยท. หนุนสถาบันเกษตรกรบันแบรนต์ "กยท." ผลิตล้อรถจักรยานยนต์/ยางรถ เกษตรหวังเป็นเสือส่งออกตัวที่ 6

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานชุมนุมสหกรณ์เกษตรกรอุตสาหกรรมยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะ

นี้มีสหกรณ์รวบรวมยาง แล้วได้นำไปขายเองถึงประเทศจีน โดยไม่พึ่งพ่อค้า แต่กลับพบว่ายางในโกดังที่ทำเทียบเรือต่างๆ ของจีนมีอยู่เต็มโกดัง อีกทั้งยังพบ 5 เสือวงการยางของไทย ได้นำยางไปขายดัมพ์ราคาแข่งด้วย ทำให้แข่งขันไม่ไหว เกษตรจะขาดทุน มองว่าการทำแบบนี้ของผู้ค้ายางทำไม่ถูก เพราะยิ่งทำให้สถานการณ์ราคายางไทยย่ำแย่ลงอีก นอกจากนี้เกษตรกรยังตกเป็นเบี้ยล่างของพ่อค้าโดยบางรายไปขายแบบเครดิตนำเงินมาหมุนก่อนเพื่อเลี้ยงครอบครัว ก็ยิ่งทำให้เสียเปรียบมากขึ้น ซึ่งในวันที่ 16 กันยายนนี้จะหารือออกรอบกับ พล.อ.ดร.ประสพ สุขเกษตร เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหาทางออกในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาวต่อไป

สอดคล้องกับนายธีระชัย แสนแก้ว อธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมัยนายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี (ปัจจุบันเป็นบอร์ด กยท. ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

กล่าวว่า ล่าสุดการคัดสรรตัวแทนเกษตรกรเข้าบอร์ด กยท. นั้น ยังขาดตัวแทนภาคตะวันออกจำนวน 1 คน และภาคใต้ จำนวน 2 คน คาดว่าสิ้นเดือนกันยายนนี้จะครบองค์ประชุม หลังจากนั้นจะมีการแต่งตั้งรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ตลอด

จนคณะกรรมการด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้แปรรูปยางพาราและสร้างแบรนด์ "กยท." ให้เติบโตในรูปแบบผลิตภัณฑ์ล้อรถจักรยานยนต์และยางรถเกษตรเพื่อส่งออกไปจำหน่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน มองว่าเป็นการอุดช่องว่างทางการตลาดและเกษตรกรสามารถ

กระทำได้ โดยลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่งในอนาคตใน 3-5 ปีข้างหน้า กยท. ที่ขับเคลื่อนโดยเกษตรกรที่มีวัตถุประสงค์ป้อนโรงงานจะเป็นเสือตัวที่ 6 ในการส่งออกได้ไม่ยาก

ขณะที่แหล่งข่าวจากคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เผยถึงโครงการลดพื้นที่ปลูกยาง 7 ปี ปีละ 4 แสนไร่ โดยจะปลูกทดแทนด้วยยาง 3 แสนไร่ และพืชอื่น 1 แสนไร่ มีเกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอโค่นต้นยางพาราแล้ว 4.96 แสนไร่ แยกเป็นสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดี 2.86 แสนไร่ สงเคราะห์ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน 2 พันไร่เศษ สงเคราะห์ปลูกแทนด้วยไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 2.67 หมื่นไร่ สงเคราะห์ปลูกแทนด้วยปาล์มน้ำมัน 1.81 แสนไร่ ขณะนี้โค่นยางพาราแล้ว 1.97 แสน

## > คาดการณ์การผลิต การส่งออก และการใช้ยาง ปี 2558

หน่วย : ตัน

รายการ	ปี 2557	คาดการณ์ปี 2558
ผลผลิต	4,323,975	4,205,621
นำเข้า	1,578	1,578
ใช้ในประเทศ	541,003	550,000
ส่งออก	3,770,649	3,700,000
สต็อก	516,756	473,955

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

ไร่ นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขระเบียบเพื่อให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการทำ

อาชีพผสมผสานในสวนยาง โดยลดจำนวนต้นยางที่กำหนดไว้เดิมไม่ต่ำกว่า 60 ต้นต่อไร่ เป็นไม่ต่ำกว่า 40 ต้นต่อไร่ ขณะนี้ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางสมัครเข้ากลุ่มชาวสวนยาง 9.27 พันราย ปลูกพืชแซมในสวนยาง 8.82 หมื่นไร่ และปลูกคลุมในสวนยาง 7.25 หมื่นไร่

"จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณการผลิต การนำเข้า การใช้ในประเทศ การส่งออก และสต็อกยางที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ นั้น (ดูตารางประกอบ) มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2558 ประเทศไทยจะมีพื้นที่กรีดยางทั้งหมด 17.3 ล้านไร่ ใน 66 จังหวัด โดยจะมีผลผลิตยางจำนวน 4.2 ล้านตัน และมีปริมาณการใช้ยางในประเทศอยู่ที่ 5.5 แสนตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 13% ของผลผลิต ดังนั้นจึงต้องเพิ่มปริมาณการใช้ให้มากขึ้น"



16 กันยายน 2558 หน้า 21

### สภาเกษตรกรแห่งชาติ

#### จับมือกับเครือข่ายเสนอหลักเกณฑ์ที่มกราคมผู้ทรงคุณวุฒิการยาง

ตามที่ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 นั้น สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดเวทีรับฟังความเห็นเรื่อง “การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยพ.ศ.2558” ไปสู่การปฏิบัติในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 301 อาคารวิชานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย คณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย สมาคมเครือข่ายเกษตรกรสถาบันเกษตรกรยางพาราไทย คณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทย แนวร่วมกัญชีชาวสวนยาง สมาคมสหพันธ์เกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย สมาคมผู้กรีดยาง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 65 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 17 (3) ประกอบด้วย ผู้แทนสถาบันเกษตรกร 2 คน ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางจำนวน 3 คน นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ได้ผลสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเสนอต่อรัฐบาล ดังนี้

1. การจัดสรรโควตาผู้แทนสถาบันเกษตรกร จำนวน 2 คน

มติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดสรรตามภาค คือ 1.1) ภาคใต้ตอนบนหรือตอนล่างที่ได้รับการจัดสรรโควตาผู้แทนสถาบันเกษตรกร 1 คน  
จัดสรรโควตาผู้แทนสถาบันเกษตรกร 1 คน 1.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการจัดสรรโควตาผู้แทนสถาบันเกษตรกร 1 คน

2. การจัดสรรโควตาผู้แทนเกษตรกร จำนวน 3 คน

มติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดสรรตามภาค คือ 2.1) ภาคใต้ตอนบนหรือตอนล่างที่ได้รับการจัดสรรโควตาผู้แทนเกษตรกร 1 คน  
จัดสรรโควตาผู้แทนเกษตรกร 1 คน 2.2) ภาคกลางและภาคตะวันออกที่ได้รับการจัดสรรโควตาผู้แทนเกษตรกร 1 คน 2.3)

ภาคเหนือที่ได้รับการจัดสรรโควตาผู้แทนเกษตรกร 1 คน

3. ที่มาของผู้แทนสถาบันเกษตรกร และผู้แทนเกษตรกร

มติที่ประชุมให้ผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนเกษตรกรมีที่มาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้แทนสถาบันเกษตรกร ให้เลือกตั้งจากผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย เป็นรายภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 คน ภาคใต้ตอนบนหรือตอนล่าง 1 คน รวมจำนวน 2 คน

2. ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง ให้เลือกตั้งจากเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย เป็นรายภาค คือ ภาคเหนือ 1 คน ภาคกลางและภาคตะวันออก 1 คน ภาคใต้ตอนล่างหรือภาคใต้ตอนบน 1 คน รวมจำนวน 3 คน

ทั้งนี้ เหตุผลของตัวแทนเกษตรกรที่เสนอแนวทางดังกล่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ได้กล่าวว่า เพราะที่ประชุมเห็นว่าการจัดสรรโควตาผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนเกษตรกร ตามข้อเสนอนี้จะทำให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ สำหรับที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางทุกคนมีส่วนร่วมและได้ ตัวแทนที่มาจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรโดยตรง



16 กันยายน 2558 หน้า 3

## ‘บักฉัตร’สั่งเอกขเรย์สัญญาซื้อขายยาง

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์ ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่ดูแลเรื่องงานยางพาราทั้งหมดมาสอบถามความไม่ชอบมาพากลกรณีการทำสัญญาซื้อขายแบบจิวทิจกับประเทศจีน โดยมีบริษัท ไทหนาน ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนประเทศจีน ได้มาทำสัญญาเมื่อเดือน พ.ย. 57 ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 21 ก.ย. นี้ โดยตัวแทนองค์การสวนยาง (อสย.) ได้ชี้แจงว่าการทำสัญญาค้างนี้ไม่ใช่การดำเนินการรัฐต่อรัฐ แต่เป็นการดำเนินการธุรกิจตามปกติขององค์การสวนยางจึงไม่จำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีที่กำกับดูแล ทั้งนี้ พล.อ.ฉัตรชัย ได้ถามย้ำว่า มีการทำสัญญาซื้อขายยางในสัดส่วนจำนวน 2.1 แสนตัน และยังมีสัญญาแนบท้ายอีก 2 แสนตัน จากโครงการมูลนิธิกั้นชนเข้าซื้อราคานำตลาดไว้ช่วงกลางปีที่ผ่านมา ควรจะถือว่าเป็นโครงการของรัฐ ทางองค์การสวนยางไม่อาจจะดำเนินการได้โดยพลการ น่าจะขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรี จึงได้สั่งการให้องค์การสวนยาง นำสัญญาซื้อขายยางทั้งหมดไปหารือกับฝ่ายกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสั่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาและให้นำกลับมาเสนอภายในวันที่ 15 ก.ย.

นอกจากนั้นยังให้มีการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปในการซื้อขายยางที่จะสิ้นสุดสัญญาแล้ว แต่จนถึงขณะนี้ทางบริษัท มีการรับมอบยางเพียง 1.7 หมื่นตัน โดยให้มีการเสนอรายละเอียดว่าจะดำเนินการเรียกเก็บค่าปรับจากบริษัท ไทหนานด้วยเพราะจากการประเมินความเสี่ยงหายกว่า 8,000 ล้านบาท จากที่ยางเสื่อมคุณภาพและยังไม่นับรวมค่าเช่าโกดังอีกจำนวนมาก

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวด้วยว่า พล.อ.ฉัตรชัย เห็นว่าเรื่องนี้ไม่เข้าข่ายการทำธุรกิจขององค์การสวนยางเพียงหน่วยงานเดียว นอกจากนี้ยังให้มีการแสดงรายละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าโกดังขององค์การสวนยาง 4-5 โกดัง ที่ใช้เงินไปกว่า 60 ล้านบาท ซึ่งเรื่องนี้องค์การสวนยางอ้างว่าเป็นต้องเช่าโกดังใช้เก็บยางเพื่อนำมาคัดเลือกปรับปรุงคุณภาพยางก่อนส่งมอบให้บริษัท ไทหนาน โดยเรื่องนี้ต้องรายงานภายใน 15 วัน และส่งรายงานระบายในสัปดาห์ที่ 15 วัน ด้วยที่ใช้เงินจากโครงการมูลนิธิกั้นชน ซื้อยางราคานำตลาดกว่า 6,000 ล้านบาท.





16 กันยายน 2558 หน้า 6

## ไทย-มาเลเซีย-อินโดฯหาทางออกยาง เพิ่มใช้ในปท.ดึงCLMVร่วมเพิ่มต่อรอง

ITRC สรุปรูปเพิ่มใช้ยางในประเทศ  
ตั้งตลาดยางอาเซียน ดึง CLMV ร่วม  
หวังเพิ่มอำนาจต่อรอง

นายสมชาย ชาตฤกษ์กุล รอง  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด  
เผยว่า ผลการประชุมภาคีประเทศผู้  
ปลูกยางพารา 3 ประเทศ ได้แก่ มาเล  
เซีย อินโดนีเซีย และไทย ครั้งที่ 25 หรือ  
The 25<sup>th</sup> Meeting of International  
Tripartite Rubber Council (ITRC) มี  
มติเห็นชอบร่วมกันกำหนดเป้าหมาย  
ขยายการใช้ยางพาราในแต่ละประเทศ  
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10 จากเดิมมีการใช้  
ไม่เกินร้อยละ 5 โดยให้แต่ละประเทศ  
กำหนดมาตรการที่มีความชัดเจน เพื่อ  
เพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในประ  
เทศมากขึ้น

– สำหรับแนวทางขยายการใช้ยาง

พาราในประเทศ ทั้ง 3 ประเทศเห็นตรง  
กันว่าสามารถใช้ยางพาราราดถนนทด  
แทนยางมะตอยได้ ใช้ยางพาราปูพื้น  
สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ตลอดจนใช้ปู  
พื้นคอกสัตว์เพื่อกันสั่นได้ ขณะที่มาเล  
เซียกำหนดให้สถานพยาบาลของรัฐใช้  
ถุงมือที่ทำจากยางพารา โดยมีการ  
ศึกษามาตรฐานถุงมือยางให้ได้คุณภาพ  
ตามมาตรฐานความปลอดภัย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมอบหมาย  
ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทำการศึกษารูปแบบ  
และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาด  
ยางพาราในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งคาดว่า  
ผลการศึกษาดังกล่าวจะเสร็จสิ้นปี 2559  
และเป็นตลาดสำหรับภูมิภาคอาเซียน  
อย่างแท้จริง ขณะที่กลุ่ม CLMV อยู่  
ระหว่างการตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่ม ซึ่ง  
จะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้า



16 กันยายน 2558 หน้า 10

**ห้องร้องทุกข์** 

**โทร. 0-2127-1000 กด 2**  
**แฟกซ์ 0-2272-1333**  
**จันทร์-เสาร์ 09.00-17.00น. เว้นอาทิตย์**

● พล.ต.ต.กมลสันติ กลั่นบุศย์ ผบก.ภ.จ.กาญจนบุรี ชี้แจง...กรณี! ยาบ้าระเบิดที่ หมู่บ้านตอประคู้ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ที่ผ่านมารองพักกวาดล้าง จับกุม ซึ่งต้องใช้เวลาสืบสวนหาข้อมูล ให้ได้ข้อเท็จจริง มิได้นิ่งเฉยแต่อย่างใด ปัจจุบันจำนวนผู้กระทำความผิดในพื้นที่ได้ลดน้อยลง และมีผลการจับกุมอย่างต่อเนื่อง...

● ซอยสุขสวัสดิ์ 62/2 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดงสมุทรปราการ มี "มาเฟีย" ใช้ถนนในซอยทำเป็นที่รับฝากรถเท่านั้นยังไม่พอ มีก่อสร้างร้านค้าสำหรับเข้าไปอีก สัญจรลำบากสุดๆ คสช.อยู่ไหน? เคลียร์ทุกข์ให้ชาวบ้านด่วน!...

● มาที่...ซอยอ่อนนุช 10 แขวงเขตสวนหลวง ชาวบ้านป่วยเป็น ไข้เลือดออกหลายรายแจ้ง!...ไปทางเขตแล้ว ให้มาฉีดยา

ป้องกันยุงลาย แต่ผ่านไปเกือบเดือนยังไม่เห็นมีใคร โผล่หัว มาสักคน จร้า...

● ส่วน...หวยเถื่อน ใน ตลาดมหานาค แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีขายเกลื่อน ติดกันจอมแงมตั้งแต่ผู้ใหญ่ยันเด็กเล่นกันทุกวันไม่สนใจทำมาหากิน แจ้ง...สน.นางเลิ้ง กลับเฉยๆงั้น!...

● มีบ้านหลังหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านรามอินทรา 71 โครงการ 12 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน เปิดเป็นโรงงานตัดแบบผ้า จึงมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ติดตั้งในบ้านทาวน์เฮาส์ ซึ่งไม่ใช่อาคารพาณิชย์ เวลาเครื่องจักรทำงานเสียงเลยดังแถมมีกลิ่นเหม็น ทำเอาคนบ้านใกล้เคียงรำคาญ ขอให้...เขตบางเขน ช่วยแก้ไขแต่กลับเฉย!...

● มั๊งง่าย! ร้านรับซื้อเศษยางพารา ที่ หมู่ 1 ต.ภูเถื่อน อ.พนมจ.สุราษฎร์ธานี ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย แอบปล่อยลงแม่น้ำลำคลอง จนเน่าเสียหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง!...รู้แล้วเคลียร์ด่วน ชาวบ้านเค้าเดือดร้อนจร้า...

[helpcenter@thairath.co.th](mailto:helpcenter@thairath.co.th)



16 กันยายน 2558 หน้า 6

## เจียบ! คนใต้ตั้งสมาคมปราชญ์ลดพึ่งพารัฐ



ชาวสวนปาล์มเรียกร้องให้ชดเชยส่วนต่างราคาต้นทุนปาล์มที่ราคา 3.38 บาท/กก. และมีแนวคิดระดมรวบรวมปราชญ์ชาวบ้านทุกแขนง สาขา ทุกจังหวัด เป็นสมาคมปราชญ์ชาวบ้านแห่งประเทศไทย ลดการพึ่งพากรัฐ.

**พัทลุง ●** ชาวสวนปาล์ม สวนยาง ยื่นหนังสือถึงรัฐบาล รวม 11 ประเด็น ขอชดเชยราคาปาล์มที่ 3.38 บาทต่อกิโลกรัม เติร์มระดมปราชญ์ชาวบ้าน ตั้งเป็นสมาคมปราชญ์ชาวบ้านแห่งประเทศไทย ลดการพึ่งพากรัฐ รัฐบาล นายทศพล ชวีธรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มแห่งประเทศไทย (คยปท.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสมาคมปาล์ม น้ำมัน สหกรณ์ปาล์มน้ำมัน และ คยปท. โดยเกษตรกรสวนปาล์มและยางพาราร่วมประชุมจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง กระบี่ ชุมพร ประมาณ 300 คน โดยมีบทสรุปนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านนายอานวย ปะติเส ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และอดีต รมช. กระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้รับหนังสือ

โดยให้ชดเชยส่วนต่างราคาต้นทุนปาล์มที่ราคา 3.38 บาท/กก. เปิดโอกาสให้เกษตรกรสวนปาล์มและลานเทปาล์มร่วมเป็นคณะกรรมการปาล์ม จำนวน 20 คน ให้ภาครัฐเข้าควบคุมราคาเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า อุปกรณ์การผลิต และปุ๋ย เพื่อมิให้ราคาบิดเบือนสูงเกินจริง ให้ยกเลิกการกำหนดเปอร์เซ็นต์ปาล์มมาใช้มาตรฐานปาล์มสุก ปาล์มตัดแทน

ให้ควบคุมการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์ม ต้น

กล้า ให้มีการผลักดันพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยอย่างเร่งด่วน ให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหีบน้ำมันปาล์มให้กับสถาบันเกษตรกร

ในส่วนของยางพารา ให้รัฐบาลชดเชยราคาที่เคยนำเสนอต่อรัฐบาลไปแล้ว ให้บริษัทยางพาราภายในประเทศให้มากที่สุด ซึ่งนำเสนอมาตลอด ให้ออกนโยบายปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ในสวนยางพาราและสวนปาล์ม เพื่อสร้างรายได้ให้เข้มแข็ง และให้รัฐบาลหยุดยุทธศาสตร์นโยบายทางคืนผืนป่า เพื่อทำการปฏิรูปผืนป่าเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้

นายทศพลกล่าวอีกว่า ถัดจากนี้ไปทางกลุ่มได้มีนโยบายสำคัญคือ การระดมรวบรวมปราชญ์ชาวบ้านทุกแขนง สาขา ทุกจังหวัด มารวมศูนย์เป็นสมาคมปราชญ์ชาวบ้านแห่งประเทศไทย ซึ่งแต่ละปราชญ์ชาวบ้านต่างมีศูนย์เรียนรู้ โดยนำร่องที่ จ.นครศรีธรรมราช ก่อน ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือ จะต้องทำมาหากินกันเองก่อนแล้ว โดยจะหวังพึ่งแต่ภาครัฐและรัฐบาลแต่เพียงหน้าเดียวไม่ได้อีกแล้ว.



16 กันยายน 2558 หน้า 23

ราคายาง ประจำวันที่ 15 กันยายน 2558				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	ตุลาคม 2558		พฤศจิกายน 2558	
	กรุงเทพฯ		สงขลา	
	กรุงเทพฯ		สงขลา	
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	50.75	50.50	50.95	50.70
ชั้น 2	50.15	49.90	50.35	50.10
ชั้น 3	49.60	49.35	49.80	49.55
ชั้น 4	49.30	49.05	49.50	49.25
ชั้น 5	48.85	48.60	49.05	48.80
ยางแท่ง				
STR5L	50.50	50.25	50.70	50.45
STR20	46.00	45.75	46.20	45.95
น้ำยางชั้น 60%	34.40	34.15	34.60	34.35
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				



16 กันยายน 2558 หน้า 1, 6 (1)

## พณ.บีห้าง-ค้าปลีกลดราคา คลังแสงบีกตุ้-ศก.ไทยไม่ล้ม

พณ.เรียกห้างยักษ์-ค้าปลีกหรือวอนปรับลด  
ราคาลินค้า นัดส่งแผนลัปดาห์หน้า ทีมเศรษฐกิจ  
ยืนยัน'บีกตุ้'ศก.ไทยไม่ล้ม (อ่านต่อหน้า 6)

### ต่อจากหน้า 1

### ศก.ไทย

#### 'บีกตุ้'หวังช่วยชุมชนเข้มแข็ง

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 15 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังนำคณะรัฐมนตรี (ครม.) บัญญัติกรอบนโยบายรัฐบาลว่า งานมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นการลงทุนชนชั้นกลางของรัฐบาลทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ต้องการทำให้เข้มแข็งไปด้วยกัน ทั้งเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม เอสเอ็มอี เกษตรชุมชนต่างๆ ต้องดูแลทั้งหมด วันนี้มีปัญหามหาชนประมาณจำกัดในการหารายได้เข้าประเทศ ชวงนี้ให้ไปเท่าที่สามารถทำได้โดยที่ไม่ล้มผลกระทบต่ออย่างอื่น ถ้าเราช่วยกันทุกคนเข้มแข็งขึ้น รายได้มากขึ้นจะกลับไปสู่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

"มีคนมาพูดอยู่ว่าอยากได้ซั๊ก 20 ล้าน ในกองทุนหนึ่ง ถ้าพูด 20 ล้านทั้งหมดมี 70,000 กว่าหมู่บ้านก็เท่ากับ 150,000 ล้านบาท เลยต้องให้กองทุนละ 1 ล้านไปก่อน เมื่อเข้มแข็งขึ้นค่อยดูแล แต่สิ่งที่ให้ไป ไม่ใช่เอาไปใช้จ่าย เอาไปสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ต้องรวมกลุ่มกันให้มากขึ้น เหมือนกับเอสเอ็มอี ถ้าเล็กๆ คงไม่ไหว เพราะมีเป็นล้าน ขอให้รวมกลุ่มในลักษณะเป็นเครือข่ายแล้วสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะช่วยเป็นกลุ่มจะได้ง่ายกว่า ตรงนี้เป็นแนวคิดของรัฐบาล" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

#### ทีมเศรษฐกิจยันศก.ไทยไม่ล้ม

ต่อมาเวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมร่วม ครม.และ

คสช. ว่า มีการประชุมเรื่องการเงินการคลัง รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสรุปให้เห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองไม่ถึงขั้นจะต้องล้มหมอนนอนเสื่อ ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เพียงแต่ประเทศมีคนที่มีรายได้น้อยจำนวนมาก ถึงได้รับผลกระทบมาก ทั้งที่สถานการณ์โดยรวมไม่ได้เลวไปกว่าประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศใหญ่ ประเทศไทย เศรษฐกิจพื้นฐานยังดีอยู่ เพียงแต่คนที่ได้รับผลกระทบคือคนที่มีรายได้น้อย ถามว่าเป็นความผิดของตนหรืออย่างไร ที่กำลังจะทำให้คนเหล่านี้มีรายได้น้อยขึ้น ที่อ่อนแอถึงวันนี้เพราะอะไร ทำไมราคาสินค้าพุ่งขึ้น ปุ๋ย ที่ดิน แพงหมด ใครไปดูแลบ้าง ใครไปดูแลหนี้สาธารณะ นั้นนอกระบบบ้าง ตนทั้งนั้น ไม่ได้ทวงบุญคุณหรอก แต่อยากจะทำอะไรไป มุ่งจุดเล็กจุดน้อยให้บ้าง ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะไปส่งแต่ละเรื่อง ถ้าไม่มีจิตใจที่จะทำเป็นคนคิดไม่ออกหรือ

"ผมคิดออกทั้งวัน หลายคนคิดว่าทำงานมาปีสองปีแล้วผมจะไม่มื่ออะไรแล้ว แต่สั่งได้ทุกวัน เพราะนึกว่าเรื่องใหญ่ทำไปแล้ว เรื่องเล็กทำอย่างไร ต้องคิดให้ชาวบ้านเขาหมด ตั้งแต่ต้นยันนอน คิดแบบนี้ ปัญหายูตรงไหนก็แก้ที่ละขั้นไปตามงบประมาณ ตามกลไก ตามเวลา ที่มีอยู่ ถ้าไม่มีวันหนักไปทำ ถ้าไม่ทำก็แล้วแต่ท่าน ถ้าวันหน้าเขาไม่ทำก็อย่ามาเจอหน้าตนนะ ไม่พูดด้วย" นายกษกล่าว

#### อึ้งพันปม'ไอทีวี-ขึ้นค่าทางด่วน'

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้ได้สั่งให้สรุปความเสียหายในโครงการต่างๆ ในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งมีหลายเรื่อง โดยรัฐบาลนี้ต้องแก้ไข เป็นเรื่องที่ฟุ้งก่อนหน้าที่ตนจะมั่งคั่งจำนวนเงินสูงพอสมควร ถ้าแพ้อีกก็จะเหมือนคดีคลองด่าน ถ้าไม่เข้ามาจะได้รับการแก้ไขหรือไม่ เรื่องเหล่านี้ผิดเพราะใคร การบริหารราชการแผ่นดินผิด การต่อสัญญาทางด่วน คลองด่าน และไอทีวี เรื่องพวกนี้อยู่ในคดี

ความทั้งสิ้น ถ้าประกาศออกมาอย่างมาโทษตน เพราะกำลังจะแก้ไขให้ดีขึ้น กระบวนการศาลว่าอย่างไรไปหาข้อยุติให้ได้โดยเร็ว เพราะนี่คือ

หนี้สาธารณะทั้งสิ้น รวมทั้งเรื่องข้าวที่ผ่านมาเป็นเงินเท่าไร แทนที่จะมาสร้างไฟ โดยไม่ต้องกู้ใคร หรือสร้างถนนร้อยเส้น ลิบเส้น และกองทุนหมู่บ้านที่ต้องให้ได้มากกว่านั้น

#### มาร์ควอนเร่งช่วยชาวนา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า สิ่งที่กระทบชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุด คือ เกษตรกรที่ถูกขอไม่ให้ทำนา เพราะปีนี้น้ำบางส่วนไม่ได้ทำนาเลย ขณะนี้เกษตรกรที่ได้รับการเยียวยาคือเกษตรกรที่เริ่มต้นทำนาแล้วเท่านั้น แต่คนที่ไม่ได้ทำนาเลยเพราะรัฐบาลขอแต่ไม่ได้รับการเยียวยา อยากให้ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่รีบคิดว่าถ้าจะบอกไม่ให้เกษตรกรทำนา แล้วจะให้มีการเยียวยาได้จากอะไร จะมีโครงการหรือชดเชยอะไรให้ต้องทำเลย อย่าไปรอให้เกิดปัญหาความผิดเคืองหรือเกษตรกรซึ่งใจว่าจะร่วมมือกับรัฐบาลหรือไม่ ถ้ามีโครงการอะไรออกมาให้ประกาศเลยว่าถ้าเกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือจะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นกระทบอย่างรุนแรงรัฐบาลต้องนึกถึงหัวอกของชาวนา และเป็นที่รัฐบาลจะไปให้กองทุนหมู่บ้านไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้

#### พณ.เรียกห้างยักษ์-ผู้ค้าพบ

ที่กระทรวงพาณิชย์ มีการเชิญผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้า และผู้จัดจำหน่ายสินค้า อาทิ ห้างค้าปลีก และค้าส่ง มาหารือและพูดคุยถึงภาวะราคาลินค้า ทั้งนี้ นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือว่า มีการพูดคุยถึงราคาลินค้าในปัจจุบันสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตหรือไม่ เพื่อหาแนวทางและความเป็นไปได้ที่จะลดราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ภายหลังจากที่ราคามันนึ่งขึ้นเพื่อเพลิงปรับลดลงต่อเนื่อง และเป็นความช่วยเหลือภาวะค่าครองชีพประชาชน การหารือครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมหารือเป็นตัวแทนจากห้างสรรพสินค้า 14 ราย ทั้งร้านสะดวกซื้อและห้างสมัยใหม่ มีตัวแทนจากผู้ผลิต 44 ราย แบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก คือ อาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ในชีวิตประจำวัน, วัสดุก่อสร้าง, ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เช่น



16 กันยายน 2558 หน้า 1, 6 (2)

ยางรถยนต์

## น้ำมันลดช่วยต้นทุนไม่มาก

นายบุญฤทธิศักดิ์กล่าวว่า ในที่ประชุมผู้ผลิตสินค้าชี้แจงว่าราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงตั้งแต่กลางปี 2557 จากระดับ 29.99 บาทต่อลิตรมาเป็นระดับ 22.89 บาทต่อลิตรในปัจจุบันนั้น มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไม่มากนัก เนื่องจากใช้ไฟฟ้าเป็นหลักในการผลิต ส่วนน้ำมันดีเซลอยู่ในต้นทุนขนส่งซึ่งเป็นเพียงต้นทุนส่วนหนึ่งเท่านั้น รวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามีผลต่อสินค้าเข้าทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวผู้ผลิตยังคงต้องระวังราคาสินค้าไว้อย่างต่อเนื่อง ยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคาสินค้า จากเดิมที่กรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตให้คงราคาสินค้าถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ คาดว่าการคงราคาสินค้าอาจยาวนานถึงปีถัดมาสภาพเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังแจ้งด้วยว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้ปรับลดราคาสินค้าลงหลายรายการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย เช่น กลุ่มอาหาร ปลากระป๋อง น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันพืช กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ที่ลดราคาลง 10% ในส่วนของห้างได้จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าจำนวนมากกระตุ้นกำลังซื้อ

## วอนให้ช่วยลดราคาสินค้า

“ในการหารือครั้งนี้ กรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ผลิตให้รวบรวมรายการสินค้าทั้งหมดที่เคยปรับลดราคาลงมาแล้ว นำข้อมูลมาเผยแพร่ให้ผู้บริโภคได้รับทราบ และกรมจะออกตรวจสอบปลายทางการจำหน่ายสินค้าให้ราคาสอดคล้องกับที่ผู้ผลิตแจ้งมาอย่างเคร่งครัด เนื่องจากที่ผ่านมาราคาที่ต้นทุนการผลิตลดลง แต่หากปลายทางไม่ปรับลดตาม ผู้บริโภคก็ต้องซื้อราคาที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุน และหากมีการจำหน่ายสินค้าในราคาเกินสมควร ไม่สอดคล้องกับต้นทุนอาจมีการดำเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตจำนวน 44 ราย ทำแผนปรับลดราคาสินค้าให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันว่าจะสามารถลดราคาในสินค้าได้บ้าง ลดลงได้มากน้อยเท่าไร โดยจะต้องส่งแผนให้กับกรมรับทราบภายในสัปดาห์หน้า ในส่วนห้างค้าปลีกและห้างค้าปลีกได้ขอความร่วมมือให้ทำแผนการปรับลดราคาว่าจะสามารถปรับลดค่าธรรมเนียมการวางจำหน่ายสินค้าได้หรือไม่อย่างไร โดยส่งแผนในสัปดาห์หน้าเช่นกัน” นายบุญฤทธิศักดิ์กล่าว และว่า ในสัปดาห์หน้า

ภายหลังได้รับข้อมูลแล้ว จะมาดูกันอีกครั้งว่าจะสามารถดำเนินการตามที่ทุกฝ่ายเสนอมาได้หรือไม่อย่างไร ดังนั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าสินค้าใดจะลดบ้าง และลดเท่าไร แต่ได้ขอให้ผู้ผลิต ห้างเสนอแผนในการปรับลดราคาสินค้ามาก่อน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ตรงว่าราคาสินค้าจะลดก็เปอร์เซ็นต์ เพราะขึ้นกับสินค้าแต่ละประเภท

## กองทุนหมู่บ้านเชียงใหม่คึกคัก

ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายกิตติภูมิ แห่งพิพัฒน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 เผยถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกองทุนหมู่บ้าน จ.เชียงใหม่ ตามนโยบายรัฐบาลว่า มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 3,780 กองทุน เป็นกองทุนเกรด A และ B จำนวน 2,122 กองทุน ซึ่งธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้รับเป้าหมายปล่อยกู้ รวม 1,658 กองทุน เฉพาะออมสินตั้งเป้าปล่อยกู้รวม 1,336 กองทุน กองทุนละ 1 ล้านบาท/ชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในอันว่าขณะนี้ เนื่องจากธนาคารมีสภาพคล่องสูงมาก และตอบสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากหญ้า ขณะนี้มีกองทุนยื่นขอเงินกู้แล้ว 309 แห่ง และทำสัญญาเงินแล้ว 2 แห่ง รวม 311 แห่ง เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างงานและรายได้ ใช้จ่ายจำเป็นเร่งด่วน แต่ไม่ใหญ่เพื่อชำระหนี้เดิม ส่วนลำพูน มีผู้ยื่นขอ 77 กองทุน แม่ฮ่องสอน 11 กองทุน รวม 397 แห่ง ผ่านธนาคารออมสินพื้นที่เชียงใหม่ 40 สาขา ลำพูน 4 สาขา และแม่ฮ่องสอน อีก 6 สาขา รวม 50 สาขา ซึ่งแต่ละกองทุนนำไปให้สมาชิกผู้โดยตลอดเงินต้นและดอกเบี้ย 2 ปีแรก แต่ให้ชำระคืนภายใน 7 ปี ซึ่ง 5 ปีสุดท้ายต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด ในอัตราเท่ากันทุกปี

## ราชบุรีเร่งปล่อยสินเชื่อ

นายทรงชัย มณีโชติ ผู้อำนวยการ อ.ก.ส.ราชบุรี พ.อ.อ.อุดม ทวีทรัพย์ ผู้จัดการ อ.ก.ส. ร่วมกับพัฒนาการอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี ได้ร่วมจ่ายเงิน ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้าน กทบ. จำนวน 980,000 บาท แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ 5 บ้านห้วยผักบุง ต.ชำแระ อ.โพธาราม รวมจำนวน 60 ราย นายทรงชัยกล่าวว่า ขณะนี้ได้เริ่มทยอยจ่ายเงิน กทบ. กองทุน A และ B ไปแล้วจำนวน 11 กองทุน เป็นเงินรวมทั้งหมด 6,500,000 บาท

กองทุนละ 1 ล้านบาท ปล่อยดอกเบี้ยระยะเวลา 2 ปี รวมระยะเวลา 7 ปี ซึ่ง อ.ก.ส.ราชบุรีจะต้องจ่ายเงินรวมทั้งหมด 80 กองทุน รวมเป็นเงิน 80 ล้านบาท

## ปาล์มเมืองคอนเรียกร้อง 11 ข้อ

ที่ จ.นครศรีธรรมราช สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมนุมสหกรณ์ปาล์มจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคีเครือข่ายชาวสวนยางและสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นหาข้อสรุปในหัวข้อ ร่วมชุมนุมรวมพลัง ภาคีเครือข่ายเกษตรกรทุกภาคส่วน นำโดยนายสมพร ศรีเพชร นายกมลมาศชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช นายทศพล ชวีบุตร ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางและสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย นายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทย และอีก 7 องค์การเครือข่าย ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการระดมความคิดเห็น พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มที่เข้าร่วมในครั้งนี้นักกว่า 200 คน

จากนั้น ที่ประชุมจึงได้ข้อเรียกร้อง 11 ข้อ เพื่อยื่นต่อนายอานวย ปะติเต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 1.ให้กระทรวงเกษตรฯดูแลและชดเชยส่วนต่างจากราคาต้นทุน 3.38 บาท ถ้าเกษตรกรขายได้ต่ำกว่าทุน ภาครัฐต้องเข้ามาชดเชยส่วนต่างที่กำหนด 2.ให้ดูแลเกษตรกรเข้าร่วมปรึกษาหารือวางแผนมาตรฐานเพื่อให้

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน เดินไปได้ มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 20 คน 3.ช่วยสนับสนุนเรื่องต้นทุนการผลิต ทั้งราคาปุ๋ย และต้นพันธุ์เมล็ดพันธุ์ 4.ยกเลิกการซื้อขายแบบกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำมันให้ใช้มาตรฐานปาล์มทะเลสายสุกและสดตามมาตรฐาน สินค้าการเกษตร 5.ควบคุมการลักลอบการนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 6.ให้ผลัดต้น พ.ร.บ.การปาล์มโดยเร่งด่วน 7.ให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงงานสกัดน้ำมันแก่สถาบันเกษตรกร 1 จังหวัด จังหวัดละ 1 โรงงาน

## เชิญตัวแทนพบนายกฯ 17 ก.ย.

นอกจากนี้ 8.ให้รัฐบาลชดเชยค่าส่วนต่างราคาขายพาราตามมติสมัชชาและสถาบันเกษตรกรโดยองค์กรที่ได้เสนอแล้วทันที 9.ให้รัฐบาลเร่งบังคับใช้นโยบายอย่างจริงจังเน้นการบริโภคภายใน 10.เร่งออกนโยบายเศรษฐกิจ



16 กันยายน 2558 หน้า 1, 6 (3)

พอเพียง ปลูกพืชเสริมรายได้ ในสวนยางและสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน และ 11.หยุดยุทธศาสตร์ทางผืนป่าคืนกับคนยากไร้และปฏิรูปที่ดินทำกินให้กับประชาชนต่อมานายอำเภวย และนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางมารับข้อเรียกร้องจากเกษตรกรทั้ง 11 ข้อ

นายอำเภอสากลว่า ทั้งยางและปาล์มกำลังแก้ปัญหากัน น่าจะเรียกร้อยภายใน 3 เดือนนี้ ก่อนที่เออีซีจะเข้ามา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้เป็นห่วงอย่างมากในเรื่องปากท้องของประชาชน ในวันที่ 17 กันยายนนี้ เวลา 16.30 น. จะได้เชิญตัวแทนทั้ง 20 คนเข้าร่วมประชุมหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างไรก็ตามในข้อสรุปทั้ง 11 ข้อ คงจะได้คำตอบที่ชัดเจนหลังวันที่ 17 กันยายนอย่างแน่นอน

## กระบี่ไวยแก้ปัญหาพิสดาร

ที่ จ.กระบี่ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ประมาณ 30 คน นำโดย นายชโยดม สุวรรณวัฒน์ แกนนำเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ได้เดินทางมารวมตัวกันที่หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกประกาศราคาแนะนำให้โรงงานรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรในราคา กก.ละไม่ต่ำกว่า 3.20 บาท ที่เปอร์เซ็นต์น้ำมันร้อยละ 17 อย่างเร่งด่วน

นายชโยดมกล่าวว่า ไม่เข้าใจว่าหน่วยงานของรัฐ กระทรวงพาณิชย์ ที่เข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำ รู้เรื่องปาล์มน้ำมันจริงๆ หรือไม่ วันนี้มีประกาศให้โรงสกัดน้ำมันปาล์ม รับซื้อผลปาล์มในราคาก็โลกรั้มละ 3.20 บาท ไม่รู้หรือว่าขณะนี้ทางโรงงานรับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกร ในราคา 4 บาท บางแห่ง 4.20 บาทอยู่แล้ว ถ้ามาประกาศอย่างนี้ จะเป็นการชี้้นำให้โรงงานกดราคาเกษตรกรลงอีก

และเท่าที่ทำสวนปาล์มมาชั่วชีวิต ไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนแก้ปัญหาาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำแบบพิสดารเหมือนครั้งนี้ ชาวเกษตรกรจังหวัดกระบี่รับไม่ได้ ขอให้กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกประกาศดังกล่าว เพราะจะส่งผลให้โรงงานกดราคาเกษตรกรได้ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน

## ประมงสตูลบุกศาลากลาง

ที่ศาลากลางจังหวัดสตูล กลุ่มชาวประมงโพงพางจังหวัดสตูลหลายร้อยคนรวมตัวกันเพื่อทวงถามข้อเรียกร้องที่ได้ยื่นข้อเสนอมานาน 9 กันยายนที่ผ่านมา หลังไม่มีคำตอบหรือทิศทางของการให้ความช่วยเหลือชาวประมงโพงพาง ที่ใกล้จะหมดเวลาในการยื่นกำหนดให้ชาวประมงโพงพางรื้อถอนภายในวันที่ 16 กันยายนนี้ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 24/2558 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย โดยนายเหลด เมงไซ ตัวแทนชาวประมงยื่นหนังสือต่อนายนิมิตร นิลวัตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด โดยทางจังหวัดได้รับเรื่องและเชิญตัวแทนชาวประมงโพงพางแต่ละอำเภอเข้าประชุมรับฟังปัญหาเพื่อสรุปผลความเดือดร้อน และแนวทางในการเยียวยา ก่อนนำผลเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งว่าในวันที่ 17 กันยายนนี้ จะมีการชะลอการรื้อถอนโพงพางของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ และจะเยียวยาชาวประมงโพงพางไปในทิศทางใด





16 กันยายน 2558 หน้า C2

## ผนึกกำลัง เพิ่มใช้ยาง ในประเทศ

**พรุ่งนี้** ไทยจับมือมาเลเซีย-อินโดฯ เพิ่มใช้ยางในประเทศ ดึงซีแอลเอ็มวีร่วมวง

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมภาคีประเทศผู้ปลูกยางพารา 3 ประเทศ ครั้งที่ 25 ว่า ที่ประชุมซึ่งมีประเทศสมาชิก ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย มีมติเห็นชอบให้กำหนดเป้าหมายเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศเป็น 10% จากเดิมไม่เกิน 5% โดยให้แต่ละประเทศกำหนดมาตรการส่งเสริมที่มีความชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการส่งออกได้ และเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร

ทั้งนี้ ทั้ง 3 ประเทศเห็นว่ามีแนวทางการใช้ยางพารา เช่น นำไปลาดถนนทดแทนยางมะตอย ใช้ปูพื้นสนามกีฬา สนามเด็กเล่น พื้นคอกสัตว์เพื่อกันลื่นได้ ขณะที่มาเลเซียกำหนดให้สถานพยาบาลของรัฐใช้ถุงมือยางที่ทำจากยางพารา

“ที่ประชุมเร่งรัดการศึกษาวิจัยด้านคาร์บอนเครดิตของผลิตภัณฑ์ยางพาราแต่ละชนิด และมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดยางพาราในอาเซียน คาดว่าจะศึกษาเสร็จในปี 2559” นายสมชาย กล่าว

นอกจากนี้ ยังหารือกับผู้แทนของกัมพูชาและเวียดนาม ซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางจำนวนมาก ให้เข้าร่วมเป็นภาคีผู้ผลิตยางพารา ขณะที่ สปป.ลาว และเมียนมา อยู่ระหว่างการตัดสินใจเข้าร่วมภาคีเช่นกัน

ซึ่งคาดว่าจะการผนึกกำลังของประเทศผู้ผลิตยางพาราครั้งนี้ จะสามารถช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้าได้ ■



16 กันยายน 2558 หน้า 23

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเทศไทย ประจำวันที่ 15 กันยายน 2558

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3)						หน่วย : บาท/ก.ก.	
เดือนส่งมอบ	เปิด	สูง	ต่ำ	เปลี่ยนแปลง	ราคายุติ	ปริมาณ การซื้อขาย	สถานะ คงค้าง
ต.ค.58	0.00	0.00	0.00	0.00	48.30	0	63
พ.ย.58	0.00	0.00	0.00	0.00	49.30	0	167
ธ.ค.58	0.00	0.00	0.00	0.00	49.30	0	194
ม.ค.59	0.00	0.00	0.00	0.00	49.15	0	233
ก.พ.59	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	0	496
มี.ค.59	49.40	49.40	49.40	-1.40	49.40	1	579
เม.ย.59	50.20	49.05	50.20	-1.30	49.10	196	451



ที่มา: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โทร 02 263 9829 หรือ 02 263 9827